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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทําให้คนไทยมากมายตกใจ 
โดยเฉพาะคนไทยที่รู้จักดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ได้รับข่าวน้ี ก็รู้สึกว่า ไม่น่าเช่ือ เพราะเป็นการเสียชีวิตที่
ฉับพลันมาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณดูเป็นคนแข็งแรง 
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ตอนท่ีได้รับข่าวเป็นช่วงที่กําลังประชุมสภาธุรกิจไทย-จีนกับผู้ใหญ่หลาย
ท่าน เมื่อประชุมเสร็จเวลา 16.00 น. เพ่ือนได้ส่งไลน์มาบอกว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเสียชีวิตแล้ว ตอนนั้นก็
ไม่ค่อยเช่ือเพราะดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณดูเป็นคนแข็งแรงมาก 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นคนร่างกายใหญ่โต สูงน่าจะประมาณ 180 
เซนติเมตร ดูแข็งแรง เป็นคนชอบออกกําลังกาย ตรวจร่างกายอยู่สม่ําเสมอ เวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้ก็
ค่อนข้างน่าตกใจ สาเหตุคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณทํางานมาก เดินทางต่างประเทศสลับกันไปกับเดินทางใน
ประเทศ สําหรับคนท่ีมีอายุ 68 ปี การเดินทางต่างประเทศถ้าไม่ได้พักผ่อน ในไลน์ที่ส่งมาระบุว่า ดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณนอนน้อยและก็โหมออกกําลังกายด้วย ถ้าวันไหนศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นอนน้อย ก็ต้องพักเท่าน้ัน  
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณต้องเดินทางทุกเช้าและเย็น ถือว่าเป็นชีวิตของท่าน ท่านหมดวาระการเป็นเลขาธิการ
อาเซียนแล้ว แต่คนก็ติดตามใกล้ชิด งานของท่านในฐานะเลขาธิการอาเซียนได้ผลมาก การปาฐกถาของท่าน
แต่ละครั้งก็มีอิทธิพลสูง เป็นที่ยอมรับของผู้ฟังทั้งสังคมโลก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดว่า สังคมโลกหิว
กระหายผู้นําที่เป็นชาวมุสลิมและมีความรู้จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วย เป็นนักการเมืองคุณภาพ  

 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สมัยที่เรียนปริญญาเอกที่ 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/ 
22154313_814195592096551_6580963928450165188_n.jpg
?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=38c4b56e8e4c062a42674bf66b55bd26&oe=5A93143
A 
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ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณ สมัยที่เรียนปรญิญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/20841151_793134774202633_8166661603459457863_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=1061d097dc87aa6023dc70802bff94d6&oe=5AD072DB 

 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นอาจารย์รุ่นพ่ีของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ดร.

สุรินทร์ พิศสุวรรณอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่นาน ไม่เกิน 5-6 ปี แต่ก็ใกล้ชิดกัน ท่านรู้ว่า ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์ทํางานเรื่องคนและสนใจเร่ืองคนด้วย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณมีความใฝ่รู้ สนใจในเรื่องอ่ืนๆด้วย และ
สะสมความรู้ได้ดีมาก  

ตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เริ่มเป็นผู้อํานวยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกือบ 40 ปีมาแล้ว ตอนน้ันศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อายุประมาณ 30 ปีกว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอายุน้อย
กว่าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 4 ปี แม้จะอยู่ต่างคณะกัน แต่เวลาที่มีประชุมใหญ่ๆ ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ก็ได้อยู่บนเวทีด้วยกันหลายครั้ง เมื่อดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณออกไปอยู่ภาคการเมือง ก็ไม่ค่อยได้
พบกัน แต่เมื่อ 3 ปีที่แล้วได้พบกัน ใน Facebook ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มีรูปซึ่งเป็นตอนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานคล้ายๆกับการเปิดตัวหนังสือของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ แล้วเชิญดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณมาแสดงปาฐกาเพราะเป็นงานเกี่ยวกับอาเซียนในสมัยที่รศ.ดร.พิภพ อุดรเป็นผู้อํานวยการสถาบัน 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณจึงได้อยู่บนเวทีด้วยกัน  
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หลังจากน้ันก็ไม่ค่อยได้พบกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็พยายามเชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณไปบรรยายที่
ต่างจังหวัดหลายครั้งแต่เวลาไม่ค่อยตรงกัน ก็มีคนขอร้องให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ไปบรรยายที่หลายแห่ง 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็เชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณทั้งน้ัน 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณมีงานมาก เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เมื่อคนมี
อายุมากขึ้น แม้ว่าในช่วงที่สุขภาพยังดีอยู่ ก็ยังไม่รู้ตัว จึงทํางานหนัก การนอนน้อยเป็นเรื่องอันตรายมาก แต่
ถ้านอนน้อยแต่ยังพักผ่อนบ้างก็ยังดีกว่า เวลาที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณขึ้นบนเวที ก็กระฉับกระเฉงมาก ทําให้
เหน่ือยเกินไป  ปัญหาของดร .สุรินทร์ พิศสุวรรณคือท่านเดินทางทั่วโลก ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา               
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เดินทางภายในประเทศไปกลับกรุงเทพ-ต่างจังหวัด ได้ไปกลุ่มประเทศอาเซียนบ้างแต่
ไม่บ่อย เพราะฉะน้ันการพักผ่อนสําคัญ คนที่เติบโตจากครอบครัวมุสลิมที่อยู่นครศรีธรรมราชและที่น่าสนใจคือ 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นนักเรียนปอเนาะ แต่ก็ไม่ได้เรียนปอเนาะทางศาสนาอย่างเดียว ก็ได้เรียนด้านอักษร
ศาสตร์ และ ไ ด้ ไป เ รี ยน เ พ่ือที่ จะ เข้ า รั ฐศาสตร์  แ ต่ ก่อนที่ ด ร .สุ ริ นท ร์  พิศสุ วรรณจะมา เ รียนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้ทุน AFS  
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ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณตอนที่ได้ทุน AFS เม่ืออายุ 18 ปี 

ที่มา: https://scontent.fbkk1-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/20770526_791144654401645_8590663153823819995_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=3f15fb42f16d38bc4244bab8b49b608e&oe=5ACC019C 
 
ในการที่จะมีวัฒนธรรมการเป็นนักเรียนนอก ถ้ามีโอกาสได้เรียน AFS คําว่า AFS มาจาก American Field 
Service คือจะมีการส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศ 1 ปีในระดับมัธยมศึกษาโดยพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ เมื่อ
นักเรียนแลกเปลี่ยนทุน AFS กลับมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนมากจะ
เรียนได้ดีเพราะได้รับความรู้ทางด้านภาษาและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศทําให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น 
ถ้าเราเรียนหนังสือโดยไม่เคยได้ไปเห็นการเรียนในต่างประเทศ ก็จะเรียนแบบหน่ึงคือ ลอกตํารา ขยันทํา
การบ้าน ไม่เคยถามว่า เรียนไปเพ่ืออะไร แต่คนที่ไปเรียนต่างประเทศได้รับการกระตุ้นให้คิด สิ่งที่เรียนไปไม่ได้
อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ก็ได้เห็นวิถีชีวิตด้วย ทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นตัวอย่างการศึกษาของไทย 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ได้ไปกระตุ้นให้เด็กหรือผู้ใหญ่ได้คิด มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียกว่า 
ปะทะกันทางปัญญา เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และต้องมีการทําอย่างต่อเน่ือง  

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณมีหลักทางวิชาการอยู่แล้ว เป็นคนท่ี
ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจึงมีพ้ืนฐาน
แน่นแล้วขยายไปยังเรื่องอ่ืนๆได้ ไม่เฉพาะเรื่องรัฐศาสตร์  
 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกใน 
G20 Enterprise Forum on Innovation 
ที่มา:https://scontent.fbkk1-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/15181144_649035118612600_917093396897117
2253_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-3&oh=a6a7a41a0a9d6d6 
db5343b1ce390368c&oe=5A9676E5 
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ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นประธานพิธีเปิด Business 
Forum on Marketing Logistics in GMS ครั้งที่ 6 
 
ที่มา: https://scontent.fbkk1-
5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/14322700_611822082333904_188016531000241
0269_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-
3&oh=25812958c6e6fb5ef56f2b2fa40a3623&oe=5
AD290D2 

 
มีคนเคยเล่าว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเคยไปพูด

เรื่อง Logistics ด้วยซึ่งก็มีการเตรียมตัวอย่างดี สิ่งที่น่า
เสียดายในปัจจุบันน้ีคือ ในระดับนานาชาติ ประเทศไทยยัง
ไม่มีคนเข้าไปอยู่ในวงจรน้ีอย่างต่อเน่ือง แน่นอนมีกระทรวง
การต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจําประเทศต่างๆ แต่
บารมีหรือความต่อเน่ืองก็เป็นได้แค่ตําแหน่งที่มีอยู่ เช่น 
เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันดีซี คณะผู้แทนถาวร
ไทยประจําสหประชาชาติ เมื่อหมดวาระ ก็ไม่มีบารมีต่อ  

การท่ีคนจะทําหน้าที่ต่อโดยไม่มีตําแหน่ง ก็ต้องมีความสามารถพิเศษเป็นที่ต้องการของสังคมโลก ภาษาของ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณก็เป็นระดับโลกคือสามารถแสดงสุนทรพจน์และโต้ตอบได้  

 
ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณ กลา่วปาฐกถาใน
งานมอบรางวัลข่าวยอดเย่ียมและภาพขา่ว
ยอดเย่ียมรางวัลอิศรา อมันตกุล  
ประจําปี 2558  
 
ที่มา:https://www.isranews.org/isranew
s-article/45306-artical_453069.html 
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ในสุนทรพจน์ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณคร้ังหน่ึงซึ่งได้ออกอากาศทางโทรทัศน์เมื่อท่านเสียชีวิตแล้ว 
ซึ่งกล่าวว่า ข้าราชการ C8 ยังไม่ทันทํางานในตําแหน่งก็คิดถึง C9 เสร็จแล้วก็คิดถึง C10 ก็ว่ิงเข้าหา
นักการเมือง ไม่เป็นมืออาชีพ ปัญหาของข้าราชการไทยเวลาที่ไปประชุมอาเซียนคือ ไม่เคยออกความเห็น
เพราะมีแต่ตําแหน่ง เป็นระบบอุปถัมภ์ ทั้งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์และดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอยู่ในเวทีโลก 
อาจจะได้รับการฝึกฝนในการเรียนและสอนหนังสือด้วย เมื่อประเทศไทยสูญเสียดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณไปคน
หน่ึง ในการที่จะทดแทนคนระดับท่านในโลก ก็ทําได้ยากเพราะท่านก็มีแบรนด์ หลายคนก็พูดถึงดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณว่า ถ้าสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่มีใครขัดข้อง หรือจะสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครก็ได้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า การจากไปของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณทําให้ประเทศไทยสูญเสียคนดีมี
คุณภาพที่คนไทยสามารถภาคภูมิใจได้เพราะดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นตัวแทนของความสามารถ ศักยภาพ
ของคนไทยซึ่งได้ปรากฏต่อสายตาและความคิดอ่านของชาวโลก คุณวิชัย วรธานีวงศ์ได้เคยฟังปาฐกถาของ   
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในหลายเวทีทําให้ไม่อยากพลาดแม้แต่เสี้ยววินาที ทุกๆคําพูดของท่านเป็นความเป็นจริง 
ท่านได้ช้ีให้เห็นปัญหาเป็นฉากๆ ทําให้มีความคิดว่า จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ประเทศไทยขาดแคลนคนดี คนเก่ง 
คนมีความสามารถที่จะเข้ามาทําหน้าที่สําคัญ ประเทศไทยต้องรีบสร้างและส่งเสริมให้มากขึ้น ถ้าหากทุกวันน้ี
หลายคนลุกขึ้นมาทําเพ่ือส่วนรวม ก็น่าที่จะได้สานต่อสิ่งที่ดีที่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้ฝากไว้ได้อย่างต่อเน่ือง 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า ยุคธรรมศาสตร์ที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ดร.สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และดร.ณรงค์ชัยอยู่ แม้ว่าศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์อยู่คนละคณะกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ก็จะช่ืนชมกันและกัน  

ในปัจจุบันน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ก็รวมตัวกันสอนหนังสือเป็นประจํา แต่ประเทศไทยไม่มีความต่อเน่ือง ธรรมศาสตร์ในยุคดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์
เป็นยุคที่รุ่งเรืองเพราะสามารถดึงดูดคนเก่งมากมายเข้ามา ความหลากหลายเป็นเรื่องสําคัญ ตอนน้ันศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์มีอายุประมาณ 35-36 ปี ก็มีสัมมนางานเล็กงานหนึ่งที่ธรรมศาสตร์กล่าวถึงชนช้ันกลาง        
แล้วดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณมาน่ังฟังด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ทําการวิเคราะห์เก่ียวกับชนช้ันกลาง วัน
ต่อมาดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้โทรศัพท์มาหาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แล้วบอกว่า สิ่งที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
พูดเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มากเป็นการวิเคราะห์เรื่องสําคัญ ท่านให้กําลังใจ ตอนท่ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
ทํางานที่ธรรมศาสตร์ก็มีอายุน้อย แต่ได้ดีเพราะมีพลังของความร่วมมือกัน ธรรมศาสตร์มีการสนับสนุนคน   
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณก็ข้ามศาสตร์ หลายคนบอกว่า ท่านสนใจเรื่องการศึกษา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดว่า 
อีกสิ่งหน่ึงที่ทําให้ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้รับเกียรติคือตอนที่มีการเลือกไปเป็นเลขาธิการอาเซียน เป็นช่วง
ปฏิวัติ คนที่เลือกคือนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ถ้าเป็นพรรคเพ่ือไทย ก็อาจจะไม่เลือก                     
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ การเป็นนักการเมือง แม้จะสังกัดพรรค คนที่จะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังต้องมองคน
เหล่าน้ีเหมือนคนของประเทศ เป็นคนท่ีดีที่สุดของประเทศ แม้จะอยู่สายประชาธิปัตย์ แต่พรรคเพ่ือไทยเป็น
รัฐบาล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณก็ไม่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียน ช่วงน้ันจึงเป็นการปฏิวัติที่ดี ถ้าประเทศไทยส่ง
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ข้าราชการระดับทูตไป ก็คงทําหน้าที่ได้ดีในระดับหน่ึง แต่ไม่มีวันทําหน้าที่เหมือนดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้   
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเด่นมากในสมัยที่เป็นเลขาธิการอาเซียน ซึ่งได้รับการพูดถึงมากกว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณรอบรู้ซึ่งมาจากความใฝ่รู้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็สอนอยู่
ทุกวันว่า คนไทยอย่าหยุดการเรียนรู้ ซึ่งก็เป็นเรื่องยาก อุปนิสัยในการใฝ่รู้ อ่าน แลกเปลี่ยนความรู้ และก็มี
ปัญญาของตนเอง คิดวิเคราะห์เป็น ขณะนี้ปัญหาของเมืองไทยคือ ผู้ใหญ่ที่เป็นข้าราชการมีตําแหน่งสูง แต่
ความสามารถในการถกเถียงกันหรือเปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆได้ออกความเห็นกัน เป็นสังคมการเรียนรู้ ซึ่งบาง
คนก็ไม่เข้าใจคําว่า สังคมการเรียนรู้ แต่ในที่สุดก็ได้เห็นว่า ทําไมดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเป็นที่ยอมรับ ต้อง
ขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ถ้าไม่เลือกดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณไปเป็นเลขาธิการ
อาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณก็จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําระดับโลก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเสียชีวิตครั้งน้ีเพราะ
คนต้องการท่านทุกจุดในโลก ถ้าดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณได้รับเชิญไปแสดงสุนทรพจน์ที่ชิลีแล้วก็ต้องกลับมา
บรรยายที่สงขลา อาชีพแบบน้ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเป็นมาแล้วในช่วงที่เป็นประธานคณะทํางานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เอเปค แต่ไม่ได้ทํามากมายอย่างดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ การเชิญไปยังประเทศที่ห่างไกลก็ถือ
ว่าเป็นเกียรติ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเสียชีวิตเพราะต้องปรับตัวในการเดินทาง ถ้าเป็นในประเทศใช้เวลาแค่
ช่ัวโมงกว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ต่ืนเช้าน่ังเคร่ืองบินไป   1 ช่ัวโมงแล้วก็กลับมาได้ แต่ก็เหน่ือยถ้าอายุมาก
แล้ว  
 ส่วนเรื่องปัญหาชาวโรฮีนจามีคนที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  
 

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมียนมา 
ที่มา: http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/171128100040-01-pope-francis-myanmar-1128-
super-169.jpg 
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนบังคลาเทศ 
ที่มา: http://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/171201105822-03-pope-bangladesh-1130-
super-169.jpg 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์โชคดีที่เคยได้ทํางานร่วมกับคณะทํางานของวาติกันที่มาที่เมืองไทย สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิสไม่ได้ทํางานคนเดียวแต่มีคณะทํางานที่เป็นบาทหลวง ตอนที่ทํางานศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์ร่วมกับคณะทํางานของวาติกัน เขาก็ได้พูดถึงทุนนิยมสามานย์ คาทอลิกบอกว่า ถ้าทุนนิยมกระจุกตัว
แบบคนที่ชอบวิเคราะห์เมืองไทยว่า คน 20% ดูแลทรัพยากร 80% ของประเทศ ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา  
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การที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสคิดถึงเรื่องชาวโรฮีนจาเป็นการมองทะลุเพราะถ้าดูสถานการณ์ที่

เกิดขึ้น จะเห็นว่า ชาวโรฮีนจาเจ็บปวดและลําบากมาก การที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือน  
เมียนมาก็มีโอกาสได้พบทั้งอองซานซูจีและผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย แม้
สถานการณ์จะไม่ดีขึ้น 100% แต่ปัญหาสิทธิมนุษยชนของเมียนมาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปัจจุบันน้ี
รัฐธรรมนูญของเมียนมาให้อํานาจอองซานซูจีไว้บ้างแต่คนที่คุมกําลังทหาร ด้านมหาดไทย กลาโหมก็ยังอยู่ใน
มือทหาร อองซานซูจีเป็นเหมือนผู้นําที่มัดมือตนเองในบางเร่ือง และไม่นานมานี้ ถูกยึดรางวัลไปแล้ว บางคร้ังที่
ทําหน้าที่เต็มที่ไม่ได้เพราะมีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม และเมียนมาก็ต้องดูแลความมั่นคง เมื่อทางการเมียนมา
บอกว่า ไม่ให้พูดถึงโรฮีนจา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็เก่งมาก ไม่ใช่เป็นผู้นําทางศาสนา แต่เป็นเหมือน
นักการทูต ถือเป็นคุณสมบัติประการหน่ึงของผู้นําของโลก เพราะบางครั้งต้องเจรจาต่อรอง ในการแก้ปัญหา
ของโลกในอนาคต ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เสนอทฤษฎีว่า ตัวละครที่จะเล่นต้องมี และแต่ละเรื่องมีตัวละคร
ที่ไม่เหมือนกัน ในเรื่องโรฮีนจา มีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้ามา ถือเป็นวิธีการที่น่าสนใจ เมื่อสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมียนมาก็ได้พบกับทหาร แม้ทหารจะไม่เช่ือทุกอย่างแต่ก็ได้รับเกียรติจาก
ท่าน เมียนมาไม่ได้มีชาวคาทอลิกอยู่มาก มีแค่ 3-4% เท่าน้ัน แต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จ แสดง
ให้เห็นถึงการที่โรฮีนจาได้ย้ายข้ามไปที่บังคลาเทศเป็นเรื่องที่โหดร้าย ในอนาคต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็
อาจจะมีกรรมการ ซึ่งรัฐบาลทุกชุดก็กลัวว่า จะมีคนนอกมาเจรจา ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ เป็นปัญหาระดับ
มุสลิมโลก ในมุมกลับกัน อาจจะเป็นตัวช่วยมากกว่าตัวทําลาย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ช่ืนชมเพราะสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรานซิสมีทีมงานที่เก่งและใช้ภาษาที่เหมาะสม ในการดูเรื่องทรัพยากรมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้น ก็ต้องหาทางออกเหมือนกับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณเคยกล่าวไว้ ทางออกหน่ึงในเรื่องโรฮีนจา คือ สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเห็นใจคนกลุ่มน้ีที่มาถึงชายแดนบังคลาเทศถึง 6 แสนกว่าคน 
 สุดท้ายน้ี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอีกครั้ง
หน่ึง 


